

**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปาดัง**  
**เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒**

เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปาดัง

**๑. หลักการและเหตุผล**

สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหา สำคัญของไทย เพราะการติดโรคทางเพศสัมพันธ์นั้น ได้ชี้ให้เห็นถึง การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการ ติดเชื้อเอชไอวีได้ เมื่อจำแนกรายอายุของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วพบว่า กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า ๑๕-๒๔ ปี ซึ่งเป็นเยาวชนและ อยู่ในวัยเรียน พบในสัดส่วนที่มากที่สุด และมีสัดส่วนการป่วย ด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่า การติดโรคทางเพศสัมพันธ์นั้นมีแนวโน้มการป่วยในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลงไปทุกๆปี ซึ่งสอดคล้องกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ เอชไอวี ในกลุ่มนักเรียนพบว่า “สัดส่วนของนักเรียนชายและหญิงที่ เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนั้นมีอายุน้อยลงทุกกลุ่ม” นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนชาย หญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในระดับต่ำ ดังนั้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนเรื่องเพศ เป็นมาตรการที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้ เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างถูกต้องเหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีทัศนคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยยับยั้งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ช่วยลดจำนวนคู่นอน และเพิ่มอัตราการใช้ถุงยางอนามัยซึ่งจะนำไปสู่การลดการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ยาเสพติดเป็นภัยร้ายที่สร้างความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติมาทุกยุคสมัย แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ยาเสพติดทวีความรุนแรงมากขึ้น สังเกตได้จากจำนวนคดี จำนวนของกลาง กลุ่มเครือข่ายการแพร่ระบาดซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกด้าน ที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมากที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จึงมีการรณรงค์จากหลายภาคส่วนให้ทุกคนตระหนักถึงความร้ายแรงของยาเสพติดที่เผลอต่างจากมะเร็งร้ายที่กัดกินสังคมซึ่งทุกคนต้องช่วยกันป้องกัน เทศบาลตำบลปาดัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการวัยรุ่นวัยใสใจป้องกันยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการทางเพศของตนเองและการป้องกันยาเสพติดโดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการคิดมีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกให้เยาวชนได้คิดถึงปัญหาทางเพศ และการป้องกันปัญหาสุขภาพ

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อสร้างความตระหนัก และองค์ความรู้เรื่องบทบาท และคุณค่าของความเป็นชาย / หญิงในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธ์ภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตทั้งในเรื่องเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด

๒.๓ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ ยาเสพติด โทษ และผลกระทบของยาเสพติด การหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติด